

Số: /BC-UBND

Tịnh An, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện công tác chính quyền năm 2024 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Thực hiện Công văn số 3994/UBND-NC ngày 08/10/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc yêu cầu báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; Ủy ban nhân dân xã Tịnh An báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Tình hình chung:

Xã Tịnh An nằm về phía Đông Bắc, cách Trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 5 km; có diện tích đất tự nhiên 867,24 ha; địa bàn xã chia làm 04 thôn. Phía Đông giáp xã Nghĩa Dũng, xã Tịnh Long; Phía Tây giáp phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Đông; Phía Nam giáp phường Nghĩa Chánh, xã Nghĩa Dũng, phường Lê Hồng Phong; Phía Bắc giáp xã Tịnh Châu. Toàn xã hiện có 2.466 hộ (10.388 khẩu), trong đó hộ nông nghiệp chiếm khoảng 75%/tổng số hộ.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, UBND xã đã tập trung quản lý, điều hành, phát động thi đua ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; tập trung thực hiện công tác dân vận chính quyền góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Những thuận lợi, khó khăn có ảnh hưởng đến công tác dân vận trên địa bàn:

Công tác dân vận chính quyền đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các thôn.

Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền của một số đoàn thể và thôn chưa được thường xuyên, liên tục; công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể có mặt chưa chặt chẽ.

- Những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc:

Hiện nay, đối với xã Tịnh An, Nhân dân quan tâm đến việc thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao, việc thực hiện đầu tư xây dựng xã thành phường, nhất là tiến độ việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước

1.1. Kết quả việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận.

Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền năm 2024, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 115/QĐ-UBND, ngày 03/04/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024 tại xã Tịnh An, đồng thời ban hành Kế hoạch số 118 ngày 25/01/2024 với Khối vận xã, tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung kế hoạch và các văn bản về công tác dân vận đến với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

1.2. Kết quả việc thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, nguồn lực nhà nước.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Trong năm 2024, UBND xã đã ban hành là: 23 văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản 23/23 nội dung chỉ tiêu trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, nguồn lực nhà nước.

UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổ chức ký giao ước thi đua cho các thôn, các ngành, tổ chức tiếp xúc cử tri triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, qua đó vận động Nhân dân cùng chung sức với chính quyền thực hiện kế hoạch đề ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại trụ sở cơ quan để Nhân dân đến liên hệ nắm bắt được quy trình thủ tục cần thiết, đồng thời biết mức thu phí, lệ phí khi đến chứng thực. Thông báo công khai số điện thoại, đường dây nóng của lãnh đạo cơ quan để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức công dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại xã. Trong năm, không có đơn thư phản ánh nào liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

1.3. Kết quả việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân; xử lý tham nhũng, tiêu cực, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo thẩm quyền (số cuộc, số người được thanh tra, kiểm tra, kết quả).

Trong năm, UBND xã đã chủ công tổ chức 01 cuộc kiểm tra liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân (kiểm tra việc thực hiện giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã).

Trong năm, không có đơn thư khiếu nại tố cáo nào liên quan đến tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân: đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động xã thực hiện nhiệm vụ nhiệt tình, nhã nhặn khi giải quyết công việc đặc biệt tại bộ phận một cửa đã có rất nhiều cố gắng, trong thời gian qua đã đạt những kết quả rất đáng ghi nhận, hồ sơ của công dân đều được giải quyết nhanh, gọn, đúng thủ tục, trình tự và trả hồ sơ đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho tổ chức và công dân, 100% kết quả hồ sơ đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, qua việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của công dân khi đến giao dịch đều nhận được kết quả đánh giá rất hài lòng với phong cách làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân.

1.4. Kết quả công tác phối hợp với Khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện công tác dân vận.

UBND xã thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể trong tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội (theo Quyết định số 217-QĐ/TW); Quy định góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền (theo Quyết định số 218-QĐ/TW). Tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các hội đoàn xã thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được đẩy mạnh góp phần tiếp nhận thông tin, giải quyết thấu đáo yêu cầu kiến nghị của người dân.

Duy trì Kế hoạch phối hợp Quy chế phối hợp số 340, 112, 113, 114, 115 ngày 24/03/2023 quy chế phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQVN xã, với Hội liên hiệp Phụ nữ xã, giữa UBND xã với Đoàn xã, UBND xã với Hội Cựu chiến binh xã, giữa UBND xã với UBMTTQVN xã đã được ký kết trong năm trước.

1.5. Kết quả việc chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Kết quả việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân theo quy định của pháp luật; hình thức, phương thức tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và hoạt động của chính quyền các cấp.

Đã ban hành Kế hoạch thực hiện thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã và triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra.

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/01/2024 về hội nghị tiếp xúc đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Tịnh An. Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2024 về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh năm 2024.

Tổng số lượt tiếp thường xuyên: 20 lượt, số người được tiếp: 18 người; số vụ việc: 18 vụ (tiếp lần đầu: 18. Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 20 đơn/18 vụ. Tiếp đột xuất 0 cuộc; Đối thoại 01 cuộc tại thôn.

Tổng số đơn đã giải quyết 18 đơn/20 đơn, còn 02 đơn trong hạn, sẽ giải quyết trong thời gian đến.

2. Kết quả công tác dân vận của các cơ quan tư pháp

2.1. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở của cơ quan tư pháp; phương thức thực hiện việc nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân.

Đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.

Trong năm, đã tổ chức được 01 đợt tuyên truyền trực tiếp tại Nhà sinh hoạt văn hóa các thôn, ngoài ra lồng ghép tổ chức tuyên truyền tại các cuộc họp quần dân chính xã, thôn.

2.2. Kết quả công tác dân vận trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Không có.

2.3. Kết quả công tác dân vận trong cải cách hành chính các lĩnh vực công tác tư pháp (*các việc làm cụ thể, kết quả, hiệu quả*).

Duy trì mô hình “*Cán bộ, công chức cơ quan xã Tịnh An thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện tốt cải cách hành chính*”, mô hình Tổ hòa giải ở cơ sở.

2.4. Kết quả công tác dân vận trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; hình thức công khai, minh bạch, sự giám sát của HĐND và Nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

Không có mô hình nào.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; việc bồi thường cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành án theo quy định của pháp luật.

Không có mô hình nào.

3. Kết quả phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trên lãnh đạo, định hướng hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị

3.1. Kết quả trong việc đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên trong tổ chức; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; làm nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, TT.HĐND xã chuẩn bị tốt các điều kiện để các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố về tiếp xúc cử tri tại xã, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó có giải pháp, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, đoàn viên, người dân.

3.2. Kết quả tham gia với Đảng, Nhà nước trong xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện phản biện xã hội theo quy định.

Thường xuyên tăng cường phối hợp theo yêu cầu của Mặt trận, các đoàn thể xã khi có kế hoạch đối với các nội dung liên quan.

Thông qua các cuộc họp giao ban UBND xã, có sự tham gia của Mặt trận, các đoàn thể xã, khi có thông tin phản ánh từ các đoàn thể thì UBND xã tổng hợp, chọn lọc và giải quyết theo thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền, lợi ích, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

3.3. Kết quả công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát việc thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng; việc thực thi pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính; các chế độ hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng người có công và bảo

trợ xã hội; giải quyết các kiến nghị, bức xúc, nhất là việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã góp phần phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị khắc phục, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

5.4. Kết quả phối hợp hiệp thương thống nhất hành động với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

UBND xã luôn duy trì phối hợp hiệp thương thống nhất hành động với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngay từ đầu năm 2024, đã tổ chức 01 đợt ký kết giao ước thi đua.

5.5. Kết quả nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết; thông tin cho đoàn viên, hội viên biết kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.

UBND xã luôn quan tâm đối với những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, Nhân dân do Mặt trận, các đoàn thể gửi đến, tuy nhiên trong năm 2024, không có phản ánh kiến nghị riêng nào được gửi đến từ Mặt trận, các đoàn thể. Chỉ có các văn bản kiến nghị từ hội nghị tiếp xúc cử tri.

5.6. Kết quả tham gia thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân; tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, giúp đỡ nhau, tôn trọng pháp luật nước sở tại; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ quan hệ gắn bó với gia đình, quê hương, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: không có.

III. PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

UBND xã xác định công tác dân vận là then chốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã. Phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương đến với Nhân dân qua các buổi họp dân, các hội nghị tiếp xúc cử tri. Thực hiện lấy ý kiến của Nhân dân, cộng đồng khi triển khai các nội dung, công việc, dự án có liên quan theo đúng quy định hiện hành về công khai, dân chủ. Hằng năm UBND xã thực hiện việc tiếp xúc cử tri 02 lần/năm để báo cáo cho cử tri nắm bắt về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương và kết quả thực hiện.

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được địa phương tập trung thực hiện; hiện nay

trên địa bàn xã có nhiều mô hình dân vận trong đó có mô hình Cán bộ công chức cơ quan Tỉnh An thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện tốt cải cách hành chính; mô hình nhằm mục đích thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Trong năm 2024, UBND xã Tịnh An tiếp tục thực hiện mô hình **“Cán bộ, công chức cơ quan xã Tịnh An thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện tốt cải cách hành chính”** và thành lập mới các mô hình gồm:

+ Mô hình “Công trường an toàn giao thông” (thành lập tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 03/4/2024).

+ Mô hình “Hộ an toàn, thôn bình yên, xã đạt tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới” xã Tịnh An (thành lập tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 31/5/2024).

3. Một số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa, hiệu quả tại địa phương.

Tính đến cuối năm 2024, một số mô hình dân vận khéo do chính quyền phát động có sức lan tỏa, hiệu quả gồm: Mô hình camera an ninh, mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác dân vận chính quyền đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các thôn. Nhờ vậy, trong năm 2024, đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, tập trung chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực tiếp tục phát triển.

Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền có sự chuyển biến tích cực; tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư yêu cầu khiếu nại tố cáo được thực hiện đảm bảo. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động được nâng lên. Thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở được đảm bảo với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền của một số đoàn thể và thôn chưa được thường xuyên, liên tục; công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể có mặt chưa chặt chẽ.

Việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, nỗi cộm trong nhân dân, dự báo các vấn đề có thể nảy sinh cũng như đề xuất các giải pháp giải quyết có lúc, có nơi thiếu cập nhật, chưa sát với diễn biến phát sinh từ tình hình thực tế.

Nguyên nhân của hạn chế là: Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có lúc, có nơi chưa thật sự quyết liệt; trình độ năng lực của một số cán bộ, công chức có mặt còn hạn chế; công tác giám sát và phản biện của Mặt trận, các đoàn thể, hoạt

động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ.

V.ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không có.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2025

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, mô hình dân vận **“Cán bộ, công chức cơ quan xã Tịnh An thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện tốt cải cách hành chính”** và các mô hình dân vận chính quyền nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ Nhân dân.

2. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội” và Tăng cường công tác phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị-xã hội trong đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Công khai minh bạch tình hình kinh tế, xã hội và các vấn đề Nhân dân quan tâm.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trong năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của UBND xã Tịnh An./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ thành phố;
- TT.Đảng ủy, TT.HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Trọng

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TỊNH AN

PHỤ LỤC 1
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Về phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2024
(kèm theo Công văn số 1812/SNV-XDCQ ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Sở Nội vụ)

Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tổng số mô hình Dân vận khéo đã đăng ký	Số mô hình được công nhận trong năm		Trong đó mô hình theo lĩnh vực								Biểu dương, khen thưởng (số lượng)		Số lượng các cuộc thi, hội thi dân vận khéo	Số lượng tin bài đăng trên tạp chí, báo đài (Trung ương và địa phương (nếu có))	
		Tập thể	Cá nhân	Kinh tế		Văn hoá - Xã hội		Quốc phòng - An ninh		Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị		Tập thể	Cá nhân		Trung ương	Địa phương
				Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
UBND xã Tịnh An	1	1				1						1		0	0	0

Người lập

Phùng Thị Kim Hường

Tịnh An, ngày 11 tháng 10 năm 2024

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Trọng

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

BẢNG TỔNG HỢP
Các mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trong các lĩnh vực có hiệu quả ứng dụng cao
(kèm theo Công văn số 1812/SNV-XDCQ ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Sở Nội vụ)

Cơ quan, đơn vị, địa phương	Mô hình trên các lĩnh vực			
	Kinh tế	Văn hóa - xã hội	An ninh - quốc phòng	Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

* Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn 2 mô hình tiêu biểu trên một lĩnh vực

